



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>แนวหน้า</p> <p>เดลินิวส์</p> <p>มติชน</p> <p>มติชน</p> <p>เดลินิวส์ คอลัมน์ DIYทำได้ ง่ายนิดเดียว</p>	<p><b>สถานการณ์ฝุ่น-หมอกควัน</b></p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมมลพิษรายงานคุณภาพอากาศ บริเวณ ต.จองค์ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน พบปริมาณฝุ่น PM2.5 มีค่า 105 มคก./ลบ.ม. อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ ปริมาณฝุ่น PM10 มีค่า 121 มคก./ลบ.ม. อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ส่วนผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่หน้า สสอ.แม่สาย ฝุ่น PM2.5 วัดได้ 195 มคก./ลบ.ม. ฝุ่น PM10 มีค่า 236 มคก./ลบ.ม. สูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศ ผวจ.เชียงใหม่สั่งการให้เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขการเกิดไฟไหม้ตามจุดต่างๆ ขณะที่อำเภอพานให้รางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแสผู้จุดไฟในเขตอุทยานฯ</p> <p>-เสนอข่าว <a href="http://www.airvisual.com">www.airvisual.com</a> พบว่า ค่ามลพิษในอากาศของ จ.เชียงใหม่ สูงเป็นอันดับ 1 วัดได้ 228 โดย จ.เชียงใหม่เคยอยู่ในอันดับที่ 1 ต่อเนื่องกัน 6 วันเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา หลังจากนั้นคุณภาพอากาศดีขึ้น วันที่ 21 มี.ค. อยู่ในอันดับที่ 10 แต่เพียงวันเดียวคุณภาพอากาศกลับแย่ลงอย่างรวดเร็ว กรมควบคุมมลพิษ พบค่าฝุ่น PM 2.5 บริเวณ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ อยู่ที่ 73 มคก./ลบ.ม. ส่วนสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ค่า PM 2.5 อยู่ที่ 63 มคก./ลบ.ม. เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p>ด้าน นายคมสัน สุวรรณอัมพา รอง ผวจ.เชียงใหม่ พร้อมพระอาจารย์รัตน์ รตนญาโณ เจ้าสำนักพุทธอุทยานบูรณรักษ์ธรรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ นำเครื่องถ่ายเทอากาศพลังพีระมิดมาเปิดทดสอบบำบัดมลภาวะอากาศ โดยใช้บในการประดิษฐ์เพียง 8,000 บาท ใช้หลักการสร้างประจุบวกกลบในน้ำ ซึ่งเคยนำมาใช้สมัย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เป็นผวจ.เชียงใหม่มาแล้วได้ผลดีมาก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.จิณณพิภัทร ชูปัญญา นพ.สสจ.นครพนม เปิดเผยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ จ.นครพนม วันที่ 17-19 มี.ค. พบฝุ่น PM2.5 อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ แนะนำแนวทางการปฏิบัติตัวของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงขอให้งดกิจกรรมที่ต้องใช้แรงนอกบ้านทั้งหมด ตรวจสอบไม่ให้มีฝุ่นภายในบ้าน ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดฝุ่นแทนการกวาด ปิดประตูหน้าต่างกันฝุ่นจากภายนอก ไม่จุดธูปเทียนในบ้าน ไม่ทำกับข้าวในครัวที่อยู่ภายในบ้าน</p> <p>-เสนอสรุปข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ กับ นพ.สสจ.ทั่วประเทศ ชักซ้อมแนวทางการแพทย์และสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง และเตรียมขยายคลินิกมลพิษที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคจากสิ่งแวดล้อมไปยังรพศ./รพท.ในพื้นที่ที่มีปัญหาฝุ่นละออง โดยส่วนกลางมีต้นแบบที่รพ.นพรัตน์ราชธานี</p> <p>-เสนอบทความ กรมอนามัยแนะนำไม้ประดับที่ช่วยดักจับสารพิษในสิ่งแวดล้อมได้ คือ หมากเหลือง จิ้ง ออมทอง กล้วยแคระ คริสต์มาส กุหลาบหิน ลิ้นมังกร ทางจระเข้ สนฉัตร เยอบีร่า เบญจมาศ ไทรย้อยใบแหลม ชุ่มกระต่าย ปาล์มใบไผ่ เดหลี ปาล์มไผ่ พลูด่าง บอสตันเฟิร์น เขียวหมื่นปี สโนว์ดรอป มรกตแดง หนวดปลาหมึก สาวน้อยประแป้ง โกสน ยางอินเดีย สับประตัส ไทรใบเล็ก วาสนาอธิษฐาน ปรุกายเงิน เศรษฐีเรือนใน ไอวี แววมยุรา เข็มริมแดง พิไลหูช้าง พิไลเซลลอม พิไลใบหัวใจ หน้าวัว เสน่ห์จันทร์แดง กล้วยไม้พันธุ์หาย และสิบสองปันนา</p>
<p>mthai.com</p>	<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ ไรวินทร์ ดาวบอยปลายด้ามขวาน โพสต์ภาพและข้อความเชิญชวนผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้กัญชาช่วยในการรักษาให้ไปขึ้นทะเบียนครอบครองกัญชา พร้อมทั้งแนะนำขั้นตอนการขึ้นทะเบียนครอบครองกัญชารักษาโรคสำหรับบุคคลทั่วไป</p>
<p>เดลินิวส์</p> <p>dailynews.co.th</p>	<p><b>ยกเลิกขึ้นทะเบียนवाद</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผอ.กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กล่าวถึงการสั่งห้ามขึ้นทะเบียนหมอนวดกว่า 1 แสนรายของสมาคมแพทย์แผนไทย ตั้งแต่ปี 2559 ว่า กรมฯ พยายามช่วยเหลือหมอนวดที่ได้รับผลกระทบเรื่องของการเพิกถอนหลักสูตรสอนนวดของสมาคมดังกล่าว เคยส่งหนังสือเตือนให้แก้ไขแล้ว 2 รอบ แต่ยังมีปัญหาอยู่ สัปดาห์หน้าจะออกหนังสือเตือนรอบสุดท้ายให้แก้ไขหลักสูตรให้ถูกต้องภายใน 15 วัน หากไม่ทำจะยกเลิกหลักสูตร</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ด้าน นางเอ (นามสมมุติ) ผู้ที่ฝึกอบรมครูנדแดนไทยจากสมาคมที่ถูกกระبحการขึ้นทะเบียนผู้נד ระบุว่า มีครูנד ถูกลูกศิษย์ฟ้องเนื่องจากเรียนแล้วไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้ ทำให้ครูנדบางคนไปแจ้งความเพื่อเอาผิดสมาคม แต่ต้อง ถอนแจ้งความเพราะถูกข่มขู่ จึงอยากให้การสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นผู้นำในการเอาผิดสมาคม ได้ทำหนังสือถึงอธิบดี เมื่อวันที่ 18 มี.ค.ทวงถามความคืบหน้าการแก้ไขปัญห</p> <p>ด้าน พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ทักพาล ผบช.สทม. ในฐานะรอง ผอ.ศปอ.ส.ตร. เปิดเผยว่า ได้รับการประสานจาก สบส. แล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ คาดว่าจะใช้เวลาไม่นาน ส่วนประเด็นที่เชื่อมโยงถึงสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยอยู่ ระหว่างการตรวจสอบเช่นกัน หากพบว่าสมาคมฯ มีความผิดในส่วนใด จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย</p>
<p>มติชน matichon.co.th chiangmainews.co.th</p>	<p><b>โรคหัด-คางทูมระบาด จ.เชียงใหม่</b></p> <p>-เสนอข่าว คณะแพทยศาสตร์ รพ.มหาสารนครเชียงใหม่ หรือ รพ.สวนดอก ซึ่งแจ้งกรณีการแชร์ในโซเซียลมีเดียว่า หากใครต้องไปรพ.สวนดอก หรือศูนย์ศรีพัฒน์ อ.เมืองเชียงใหม่ ขอให้สวมใส่หน้ากาก N95 เพราะมีการแพร่ระบาดของ โรคหัดและโรคคางทูม มีแพทย์บางรายติดเชื้อแล้ว และรพ.เร่งให้พนักงานทุกคนฉีดวัคซีนป้องกันด้วย ว่า ข่าวดังกล่าวมีความจริงบางส่วน คือ ช่วงนี้มีการเพิ่มขึ้นของโรคหัดทั้งประเทศ รวมทั้งใช้หวัดใหญ่ และไข้เลือดออก และเนื่องจากรพ. เป็นสถานที่ที่ผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาจำนวนมาก ประกอบกับช่วงนี้ จ.เชียงใหม่ ประสบปัญหาฝุ่นควันพิษ จึงเตือนให้ ประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นโรคหัด และควรสวมหน้ากาก N95 ซึ่งจะช่วยป้องกันทั้งฝุ่นพิษและเชื้อ โรคเวลาออกสู่ที่โล่งแจ้งหรือไปรพ.</p>
<p>matichon.co.th mgronline.com</p>	<p><b>กรมการแพทย์เตือนอย่าแชร์ข่าวเท็จ</b></p> <p>-เสนอข่าว เพจกรมการแพทย์ เตือนการเผยแพร่ข้อมูล เรื่อง อธิบัติกรมการแพทย์ย้ายผอ.รพ.แห่งหนึ่ง เนื่องจากวาง ยาสลบคนไข้และสำเร็จความใคร่ ว่า เป็นข่าวเท็จไม่ควรแชร์ต่อ</p>
<p>bangkokbiznews.com matichon.co.th siamrath.co.th siangtai.com thaigov.go.th</p>	<p><b>รับมอบรถบริจาคโลหิต</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวภายหลังรับมอบรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ จาก Fung Foundation และประชาชนชาว จ.ภูเก็ต ว่า One Stop Service Blood Mobile คันนี้เป็นคันแรกของภาคใต้ มีเตียงบริจาค 10 เตียง พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ มีจุดคัดกรอง เจาะเลือด และที่พักผ่อนภายในรถ ทำให้การออกหน่วยรับบริจาคมีความ คล่องตัว ติดตั้งตู้เย็นเก็บโลหิตได้ประมาณ 60 ยูนิท ทำให้ควบคุมคุณภาพโลหิตได้ดีขึ้น สามารถเพิ่มความถี่ในการออก หน่วย และมีระบบ Telemedicine ส่งสัญญาณชีพของผู้บริจาคโลหิตที่มีอาการหน้ามืดหรือเป็นลม ไปยังศูนย์สั่งการที่รพ. วชิระภูเก็ตอัตโนมัติ เพื่อประเมินอาการและส่งรถฉุกเฉินมารับผู้บริจาคได้ทันที ขอขอบคุณมูลนิธิฯ และประชาชนชาว จ. ภูเก็ต และขอฝากให้ช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของรพ. เพื่อจะได้พัฒนาศักยภาพไปสู่ความเป็นเลิศในการดูแลรักษา เป็นที่พึงของชาวภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงนักท่องเที่ยว</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ สมาร์ทไลฟ์</p>	<p><b>ปัญหาความบกพร่องทางการได้ยิน</b></p> <p>-เสนอบทความ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. ระบุดว่า ความบกพร่องทางการได้ยินเกิดได้กับคนทุกวัย อาจเกิด จากโรคทางพันธุกรรม การใช้อุปกรณ์เครื่องเสียงบ่อยและดังเกินไป ทำงานในที่ที่มีเสียงดังเกินไปและไม่มีอุปกรณ์ ป้องกัน โรคประจำตัวหรือหูเสื่อมจากอายุที่มากขึ้น สธ.ได้ร่วมกับราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิก แพทย์ฯ พัฒนาผู้เชี่ยวชาญ ด้านหู คอ จมูก กระจายตามรพศ./รพท. พร้อมเชิญชวนผู้ที่สงสัยหรือมีอาการผิดปกติมารับการตรวจ</p> <p>นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผอ. รพ.ราชวิถี กล่าวว่า รพ.ราชวิทยมีผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคหูและการได้ยินเข้ารับการรักษากับศูนย์ การแพทย์เฉพาะทางด้าน โสต ศอ นาสิกฯ กว่า 3,000 รายต่อปี ในกลางปี 2562 จะเปิดอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี ซึ่ง ประชาชนสามารถร่วมบริจาคได้ที่บัญชี "เงินบริจาคของโรงพยาบาลราชวิถี" เลขบัญชี 051-276128-1 ธ.ไทยพาณิชย์ สาขารพ.ราชวิถี หรือบริจาคเข้าบัญชี "ศูนย์การแพทย์ราชวิถีในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี" ธ.ไทยพาณิชย์ สาขารพ.ราชวิถี เลขบัญชี 051-2-69056-1 สอบถามโทร.0-2354-7997- หรือ <a href="http://www.rajavithihospitalfoundation.org">http://www.rajavithihospitalfoundation.org</a></p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p><b>เตือนระวังลึกลงในรถ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน ผู้ปกครองควรระวัง การลึกลงในรถหรือตั้งใจทิ้งเด็กไว้ในรถเอง อาจเสี่ยงทำให้เด็กขาดอากาศหายใจ ได้ จากข้อมูลการทดสอบกรณีเด็กติด ในรถ (จอดรถกลางแดด) ของศูนย์วิจัยสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี พบว่าเด็ก ส่วนใหญ่ที่ติดอยู่ในรถไม่ได้เสียชีวิตเพราะขาดอากาศหายใจ แต่เป็นเพราะความร้อนภายในรถที่สูงขึ้น แนะนำ 3 ข้อปฏิบัติ ที่ควรจำก่อนลงจากรถ คือ 1.นับ จำนวนเด็กก่อนขึ้นและหลังลงจากรถทุกครั้ง 2.ตรวจตรา ให้ทั่วรถก่อนล็อกประตูรถ 3. อย่าประมาท ทิ้งเด็กไว้เพียงลำพังแม้ช่วงเวลาสั้น ๆ หากพบเห็นเด็กถูกลึกลงในรถ ขอให้เรียกหาเจ้าของรถให้มาเปิดรถ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	โดยเร็ว ถ้าไม่พบ ขอให้คนรอบข้างช่วยเหลือ และโทร.แจ้งทีมแพทย์กู้ชีพ 1669
ไทยรัฐ	<b>ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด</b> -เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันคนไทยติดเชื้อในกระแสเลือดมากกว่า 50,000 คนต่อปี โดยทั่วไปอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ติดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อไวรัส การผ่าตัด ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยเด็ก หรือการใส่อุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าสู่ร่างกาย เมื่อเกิดการติดเชื้อจะทำให้ระบบการเดินหายใจแยลง มักนำไปสู่การทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ล้มเหลว หมดสติ และอาจทำให้เสียชีวิตได้ ซึ่งภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดจากเชื้อโรคบางชนิดสามารถป้องกันได้ โดยการฉีดวัคซีนในเด็กให้ครบ
ไทยรัฐ	<b>อก.เร่งวิจัย-ผลิตวัคซีนชีววัตถุ</b> -เสนอข่าว นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม กล่าวถึงแผนการวิจัยพัฒนาการผลิตวัคซีนและชีววัตถุ ว่า มีแผนงาน 3 ระยะ คือ 1.ระยะสั้น แผนการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด 3 สายพันธุ์ จะเร่งผลิตวัคซีนชนิดแรกให้เสร็จภายในปี 2562 เมื่อผลการศึกษาผ่านจะขึ้นทะเบียนกับ อย. เพื่อผลิตในระดับอุตสาหกรรม พร้อมทั้งเตรียมผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์คู่ขนานด้วย 2.ระยะกลาง จะนำสารมาบรรจุที่ อก. ซึ่งจะร่นระยะเวลาในการผลิตวัคซีนได้ และ 3.ระยะยาว จัดทำแผนวิจัยพัฒนาการผลิตวัคซีนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยใช้เวลา 8-15 ปี ซึ่งจะทำให้ไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้เมื่อมีการระบาดหรือขาดแคลนวัคซีน
คมชัดลึก คอลัมน์ มาษาประเทศ	<b>ชื่นชมละคร “ทองเอกหมอยาทำโจลง”</b> -เสนอบทความ นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีและโฆษกกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวขอบคุณผู้สร้างละครเรื่อง ทองเอก หมอยาทำโจลง ที่นำเสนอให้คนรุ่นหลังได้เห็นวิถีชีวิตของบรรพบุรุษในการใช้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยรักษาโรคต่าง ๆ พร้อมเพิ่มข้อมูลเชิงวิชาการของโรคปวดท้องเรื้อรัง เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนเพิ่มเติม
ไทยรัฐ	<b>ประชุมวิชาการเขตสุขภาพ</b> -เสนอข่าว นพ.สามารถ ถิระศักดิ์ นพ.สจ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการสัญจร เขต 4,5,6 ในโครงการ “วิกฤติโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย” ที่รพ.หัวหิน มี พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์ ผอ.รพ.หัวหิน นพ.พลพรรธน์ อยู่สวัสดิ์ หัวหน้าศูนย์โรคหัวใจ รพ.หัวหิน นพ.เกรียงไกร เสงวีรัมย์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ หัวหน้ากลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ สถาบันโรคทรวงอก และ นพ.เอนก กนกศิลป์ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม สถาบันโรคทรวงอก เข้าร่วม
ไทยรัฐ	<b>ตรวจสถานีอนามัยบ้านทุ่งกลับน้อย</b> -เสนอข่าว นางชนิษฐา บุญราช ประธานการตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2562 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหาและวางแผนสนับสนุนการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและสมพระเกียรติ ที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี บ้านทุ่งกลับน้อย ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
nationtv.tv	<b>เจ้าหน้าที่ อย.เกือบถูกผู้ป่วยจิตเวชทำร้าย</b> -เสนอข่าว เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.บุรีรัมย์ ลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบคุณภาพโรงงานผลิตน้ำดื่มแห่งหนึ่งที่ผ่านการรับรองจาก อย. ได้มีหญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาทำท่าอ และถือมีดในมือ โดยมีหญิงสูงวัยอีกคนพยายามห้ามปราม โดยภญ.กนกพร ชนะคำ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชศาสตร์ สสจ.บุรีรัมย์ ระบุว่า หญิงสาวที่ก่อเหตุเป็นลูกสาวของผู้ประกอบการรายนี้ และเป็นผู้ป่วยที่รับยาจากรพ.จิตเวชนครราชสีมา จึงลงบันทึกประจำวันไว้แต่ไม่ได้เอาผิด ภก.จิระ สิภาสงศ์ ประธานชมรมเภสัชสาธารณสุขจังหวัดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กรณีที่เกิดขึ้นเป็นตัวอย่างหนึ่งของการคุกคามเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ซึ่งตลอด 10 ปีที่ผ่านมา มีหลายเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ถูกกระทำ ทั้งพูดจาข่มขู่ ร้องเรียน ทำบัตรสนเท่ห์ และลอบทำร้าย สภาวิชาชีพได้ส่งหนังสือถึง เลขาธิการ อย. ปลัด สธ. และ รพ.สต. ขอให้มีการระบบในการสนับสนุนเยียวยาผู้ปฏิบัติหน้าที่ จัดตั้งกองทุนช่วยคนทำงานเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch